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เลขานกุารสภา  บดันีส้มาชิกสภาและผูเ้ก่ียวขอ้งมาครบแลว้ ขอเชิญท่านประธานสภาเปิดการ 
นายวฒุิชยั  ปู่ วงั  ประชมุสภาฯครบั 

ประธานสภา  เมื่อสมาชิกสภาและผูเ้ก่ียวขอ้งมาครบแลว้ ขอเปิดการประชมุสภาเทศบาล 

นายวีระชาติ  นิลเกต ต าบลบา้นเดื่อสมยัสามญัสมยัท่ี 2 ครัง้ท่ี 1 ประจ าปี  2565  ตามระเบียบวาระ 
   การประชมุดงัตอ่ไปนี ้

ระเบียบวาระที ่1 เรื่องประธานแจง้ใหท้ราบ 

   ไมม่ ี

ระเบียบวาระที ่2 ญัตติเรื่อง รบัรองรายงานการประชมุ 

1.รบัรองรายงานการประชมุสภาเทศบาลต าบลบา้นเดื่อ สมยัสามญัสมยัท่ี 1 ครัง้
ท่ี 1 ประจ าปี 2565  เมื่อวนัท่ี  4 กมุภาพนัธ ์ 2565 

ประธาน สภา  ขอใหส้มาชิกตรวจดเูอกสารท่ีเจา้หนา้ท่ีไดแ้จกใหน้ะครบั  ส  าหรบัท่านใด  
นายวีระชาติ  นิลเกต ส าหรบัท่านใดประสงคจ์ะใหแ้กไ้ข เพ่ิมเติมจดุใด แจง้ไดค้รบั 

มติท่ีประชมุ  รบัรอง 
2.รบัรองรายงานการประชมุสภาเทศบาลต าบลบา้นเดื่อสมยัสามญัสมยัท่ี 1 ครัง้
ท่ี 2 ประจ าปี 2565 เมื่อวนัท่ี  8 กมุภาพนัธ ์2565 

มติท่ีประชมุ  รบัรอง 
ระเบียบวาระที ่3  กระทูถ้าม 

ประธานสภา  ขอเชิญนายสเุทพ   วงศพ์งษค์  า  ครบั 

นายวีระชาติ นิลเกต 

นายสเุทพ   วงศพ์งษ์ค  า เรียนท่านประธานสภา  ท่านนายกเทศมนตรี  และสมาชิกสภาทกุท่าน  กระผม 

นายสเุทพ  วงศพ์งษ์ค  า  รองประธานสภา  ขอตัง้กระทูถ้ามตอ่ท่าน
นายกเทศมนตรีต  าบลบา้นเดื่อ ดงัตอ่ไปนี ้

1.โครงการขดุลอกหนองผืองบประมาณ 11 ลา้น 22 ไรก่ารด  าเนินการตาม
โครงการนัน้ไมท่ราบวา่ ด  าเนินการถึงไนแลว้ 
2.โครงการก่อสรา้งระบบประปาบา้นหวัหาด แบบป๊อบคอน งบฯ 5 ลา้นบาท จะ
ท าการก่อสรา้งในท่ีแห่งใด 

3.โครงการเกินศกัยภาพด าเนินการมาแลว้ก่ีโครงการท่ีเหลอืจะด  าเนินตอ่ไป
อย่างไร ตอ่ไป 

4.โครงการไฟฟ้าสอ่งสวา่งขา้งทางระหวา่งหวัหาด-ปากสวยจะด าเนินการอย่างไร 
นายกเทศมนตร ี  1.เราน าโครงการดงักลา่วบรรจไุวใ้นแผนแลว้ และกรมชลฯ ไดเ้ขา้มาดพืูน้ท่ี    
นายรวีโรจน ์ สองทุ่ง ส ารวจท่ีทิง้ดนิ  ซึ่งเราไมม่ีท่ีทิง้ดนิ การขดุ-ถม หนอง มนัไมเ่ขา้เง่ือนไข และไมม่ ี
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งบในการซ่อมแซมถนนใหเ้รา ถา้เขาท าแลว้ถนนช ารุด เราตอ้งซ่อมเอง เราก็ไมม่ี
งบประมาณในสว่นนี ้ กรมชลฯ แนะน าใหเ้ราท าโครงการของบไปท่ีหน่วยทหาร
พฒันา 

   2.ระบบประปาแบบป๊อบคอน  ทีแรกเขา้ในวา่ งบฯ 5.2 ลา้น  ไดค้รบทกุอย่าง  
ไมใ่ช่ ทางเราไดป้ระมารการแลว้ แตว่า่มนัมีทัง้ซมัเมอรส ท่อ มิเตอร ์อะไรอีก
หลายๆอย่างท่ีเราตอ้งหางบประมาณเอง และคา่ใชจ้่ายตา่งๆ รวมถึงคา่ไฟฟ้า ท่ี
แน่ๆไมไ่ดจ้า้ยแคค่า่ท่อ  แตค่า่ไฟฟ้าล  าพงัแคนี่ค้า่ไฟฟ้าเรารบัภาระอยู่ท่ี 5 ลา้น
กวา่บาทแลว้  ถา้เราท าตวันีเ้พ่ิมมาอีก คา่ไฟฟ้าเราจะเพ่ิมมาอีก แลว้เงินพฒันา
เราจะไมม่ี อีกอย่างท่านรองยอดเพชร  บอกวา่ตอนนี ้ระบบน า้ประปาบา้นหวั
หาดก็เริ่มเขา้ท่ีเขา้ทางแลว้ ดีขึน้แลว้  ผมวา่เราควรของบประมาณไปท่ีกรม
สง่เสริมฯดีกวา่  เอาแบบของประปาหมู ่ 15 
3.ส  าหรบัโครงการเกินศกัยภาพนัน้  ถนนสายหมากก่อง เช่ือมตอ่สีกาย  
ด  าเนินการเรียบรอ้ย  ถนนสายบา้นเดื่อ-หวัหาด  สง่มอบงานเรียบรอ้ย  เหลือ 
ซ่อมคลองดาดหนองสองหอ้ง  คลองเปิดบา้นหวัหาด ก าลงัด  าเนินการ  สว่นดครง
การของโยธาธิการฯ  โครงการประมาณ 1800 เมตร เหลืออยู่ประมาณ 2-300
เมตร และตอ่เน่ืองมาบา้นปากสวย  1000 เมตร  งบปี  66  สว่นโครงการปีงบ 65  
รองบประมาณอยู่ครบั 

4.ไฟฟ้าสอ่งสวา่ เราไดท้  า MOU กบัผอ.แขวงการทางฯ ขอความอนเุคราะห์
ไฟฟ้าสอ่งสวา่งจากหมากก่อง-ปากสวยงบประมาณ 4 ลา้น  เขาให ้82 ตน้  จาก
หมากก่อง- บา้นเดื่อ หมู ่15  ก  าลงัขดุ  ก  าลงัด  าเนินการ  แลว้จากหวัหาด- ปาก
สวย จะไดเ้มื่อไหร ่  นัน้  ตอ้งของงบผา่นจงัหวดัเพราะเป็นงบของจงัหวดัไมใ่ช่
แขวงการทาง 

ประธานสภา  ขอเชิญนายไพบลูย ์  เห็มสงัหาร  ถามกระทู ้ตอ่ท่านนายกครบั 

นายวีระชาติ  นิลเกต 

นายไพบลูย ์ เห็มสงัหาร เรียนท่านประธานสภา  ท่านนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาทกุท่าน  กระผม 

นายไพบลูย ์ เห็มสงัหาร  สมาชิกสภา ฯเขต 1 ขอกระทูถ้ามตอ่ท่าน
นายกเทศมนตรีดงัตอ่ไปนี ้

1.โครงการเกินศกัยภาพของเทศบาลต าบลบา้นเดื่อไดด้  าเนินการไปถึงไหนแลว้ 
และจะแจง้ใหท่ี้ประชมุสภา และท่ีประชมุก านนัผูใ้หญ่บา้นทราบเมื่อไหร่ 

นายกเทศมนตร ี  ส าหรบักระทูถ้ามเรื่องนีผ้มไดต้อบไปแลว้ในสว่นของกระทูข้องนายสเุทพ  นะครบั 

นายระวีโรจน ์ สองทุ่ง ตอ่ไปโครงการตา่งๆท่ีหมูบ่า้นเสนอเขา้มาท่ีเทศบาล ผมอยากให ้ สท.เรามีสว่น 
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รว่มดว้ย  ลงไปรว่มประชาคมหมูบ่า้นวา่ ประชาชนภายในหมูบ่า้นตอ้งการอะไร 
เพราะเราเป็นเจา้ของงบประมาณ  ในปีงบ 66 ช่วงท่ีลงไปประชาคมหมูบ่า้น 
สอบถามความตอ้งการของชาวบา้นวา่โครงการใดท่ีหมูบ่า้นตอ้งการ อยากให ้
สท. เขา้รว่มกลั่นกรอง 

ประธานสภา  ขอเชิญนายไพรวลัย ์ หาญราชา   กระทูถ้ามตอ่ท่านนายกฯครบั 

นายวีระชาติ  นิลเกต  

นายไพรวลัย ์ หาญราชา เรียนท่านประธานสภา  ท่านายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาทกุท่าน                
ผมนายไพรวลัย ์  หาญราชา   สมาชิกสภาฯเขต 1 ขอกระทูถ้ามตอ่ท่าน
นายกเทศมนตรี  ดงันี ้

 1.การใชเ้งินอดุหนนุ  เงินอดุหนนุโครงการประเพณีตา่งๆ กิจกรรมตา่งๆ ท่ีไมไ่ด้
ด  าเนินการท่ีผา่นมา สามารถจะน ามาใชจ้่ายในโครงการอ่ืนท่ีจ  าเป็นไดห้รือไม ่
และสามารถใชไ้ดเ้มื่อไหร ่

นายกเทศมนตร ี เงินอดุหนนุโครงการประเพณีตา่งๆท่ีไมไ่ดท้  าโครงการในปีนัน้ๆ  สามารถโอน
งบประมาณไปท าอย่างอ่ืนได ้ เชน่ เพ่ือแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้นตา่งๆแก่
ประชาชนได ้ ส  าหรบับญุบัง้ไฟงบประมาณ 70,000 บาท  ใหช้มุชนบา้นพวก
ปรกึษากนัวา่ถา้ไมใ่ชจ้ะเอาไปท าอะไร  

ประธานสภา ขอเชิญนายวราวธุ   คณุวงค ์  กระทูถ้ามตอ่ท่านนายกเทศมนตรีครบั 

นายวีระชาติ นิลเกต  

นายวราวธุ   คณุวงค ์ เรียนท่านประธานสภา   ท่านนายกเทศมนตรี  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
บา้นเดื่อทกุท่าน  ผมนายวราวธุ  คณุวงค ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบา้นเดื่อ 
เขต 1  ขอกระทูถ้ามตอ่นายกเทศมนตรตี  าบลบา้นเดื่อดงัตอ่ไปนี ้

 1.การปักเขตท่ีสาธารณะภายในต  าบล  ตามท่ีปรากฏในปัจจบุนัท่ี
สาธารณประโยชนต์า่งๆภายในต  าบลไมม่ีความชดัเจนในเขตแดน สรา้งความ
ยุ่งยากท่ีผา่นมาไดด้  าเนินการอย่างไรแลว้ 

นายกเทศมนตร ี ตอนนีเ้ราไดใ้หท้างนิติกร ท าหนงัสือถึงท่ีดินจงัหวดั และอ าเภอเมืองหนองคาย 

นายรวีโรจน ์ สองทุ่ง  ในสว่นของท่ีสาธารณประโยชน ์(ป่าชา้บา้นพวก ) ท่ีทางชาวบา้นไดข้อมา  ซึ่งทาง
ท่ีดินจงัหวดัแจง้คา่ใชจ้่ายในการรงัวดัสอบแนวเขตมาอยู่ท่ีประมาณ หกพนักวา่
บาท   โดยเราจะตอ้งประสานกบัอ  าเภอเมืองหนองคายในการย่ืนค  ารอ้งขอรงัวดัชี ้
แนวเขต พรอ้มจ่ายคา่รงัวดัก่อน ท่ีดินจงัหวดัถงึจะก าหนดวนัรงัวดัอีกที   สว่นท่ี
สาธารณประโยชนแ์ปลงอ่ืนๆนัน้ ทางเทศบาลไดม้ีหนงัสือถึงท่ีดนิจงัหวดัเพ่ือขอ
รงัวดัออก  หนงัสือส  าคญัส  าหรบัท่ีหลวงโดยย่ืนไปแลว้มี  หนองสองหอ้งทัง้ 4 
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ตอน  ประมาณ 101 ไร ่และหนองหวายรอ้ย ประมาณ 57 ไร ่ ซึ่งยงัรอหนงัสือ
ตอบกลบัจากท่ีดนิอยู่  ในสว่นงบประมาณในการรงัวดัเพ่ือออก น.ส.ล. นัน้  
เทศบาลตัง้ไวไ้มเ่ยอะ  ประมาณปีละ 20,000 – 30,000 บาท  ดงันัน้  ตอ้งทยอย
ท าไปทีละแปลง 2 แปลงครบั 

ประธานสภา ขอเชิญนายเน่ือง  ค  าสีบตุร  ถามกระทูต้อ่ท่านนายกเทศมนตรีครบั 

นายวีระชาติ  นิลเกต 

นายเน่ือง  ค  าสีบตุร เรียนประธานสภา  นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบา้นเดื่อทกุ
ท่านผมนายเน่ือง  ค  าสีบตุร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบา้นเดื่อเขต 2 ขอกระทู้
ถามตอ่นายกเทศมนตรีต  าบลบา้นเดื่อ ดงันี ้

 1.เร่ืองซ่อมคลองสง่น า้สายดอนโพธ์ิ หนองบวั  วา่ ทางฝ่ายบริหารไดท้  าสญัญา
กบัผูร้บัเหมาหรือยงั  ไดท้  าไปถงึไหนแลว้ และใครเป็นคูส่ญัญา 

นายกเทศมนตร ี ส าหรบักระทูนี้ ้  ผูบ้ริหารไดท้  าสญัญากบัผูร้บัเหมาแลว้  และงานไดด้  าเนินไป 

นายรวีโรจน ์ สองทุ่ง แลว้ประมาณ 40%  และคูส่ญัญาคือ ห.จ.ก.พิสยัการโยธา  ครบั 

ประธานสภา ขอเชิญนายยทุธนา  กิติอาษา  ถามกระทูต้อ่นายกเทศมนตรีครบั 

นายรวีโรจน ์  สองทุ่ง  

นายยทุธนา กิติอาษา เรียนท่านประธานสภา  ท่านนายกเทศมนตรี และท่านสมาชิกสภาทกุท่าน  ผม
นายยทุธนา  กิติอาษา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบา้นเดือ่เขต 1 ขอกระทูถ้ามท่า
นายกเทศมนตรีดงัตอ่ไปนี ้

 โครงการเกินศกัยภาพท่ีผูน้  าทอ้งถ่ินสง่มาท่ีเทศบาล อยากทราบวา่ 
 1.ทางเทศบาลเรียงล  าดบัความส าคญัของโครงการไวอ้ย่างไร 
 2.ในงบประมาณปี 65-69 มีโครงการเกินศกัยภาพสง่มาก่ีโครงการ 
 3.เมื่อสง่โครงการเขา้มาแลว้ทางเทศบาลมีขัน้ตอนด าเนินการอย่างไร 
 4.เมื่อด  าเนินการเสรจ็แลว้จะสรุปผลของโครงการตอ่สภาเมื่อใด 

นายกเทศมนตร ี ส าหรบัโครงการเกินศกัยภาพท่ีผูน้  าชมุชนไดเ้สนอเขา้มานัน้ เราไมไ่ดเ้รียงล  าดบั
ความส าคญัแตอ่ย่างใด เพราะทกุโครงการส าคญัทัง้หมด  เราไดน้  าบรรจไุวใ้น
แผนทัง้หมด และเสนอของบประมาณไปทัง้หมด  สว่นการด  าเนินก่อนหลงันัน้ 
แลว้แตว่า่งบประมาณของโครงการท่ีขอไปนัน้โครงการไหนจะไดง้บประมาณมา
ก่อน  โครงการไหนไดง้บประมาณมาก่อนก็จะด  าเนินโครงการนัน้ก่อน 

ประธานสภา ขอเชิญนางนงคค์าร  แกว้อุน่เสนอกระทูถ้ามตอ่นายกเทศมนตรีครบั 

นายวีระชาติ นิลเกต  
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นางนงคค์าร แกว้อุน่ เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาทกุท่านดิฉนั นาง
นงคค์าร  แกว้อุน่  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบา้นเดื่อเขต 2 ขอกระทูถ้ามตอ่ท่าน
นายกเทศมนตรีต  าบลบา้นเดื่อ ดงันี ้

 1.เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณก่อสรา้งวางท่อ และงบประมาณแกไ้ขปัญหา
ใหก้บัชาวบา้นใชร้ะยะเวลานาน ท าไมถึงลา่ชา้ 

 จริงๆ ดิฉนัไดร้บัค  าตอบจากทางช่างแลว้ค  ่าส  าหรบัค  าตองของกระทูนี้ ้ จึงขอ
กระทูถ้ามท่านนายกฯเรื่องการรอ้งเรียน  เมื่อมีผูร้อ้งเรียน ท่านไดด้  าเนินการเสรจ็
สิน้หรือไม ่อย่างไร และไดแ้จง้ใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบหรือไม่ 

นายกเทศมนตร ี ส าหรบัเรื่องรอ้งเรียนท่ีชาวบา้นรอ้งเรยีนเขา้มานัน้  จะผา่นระบบงานสารบรรณ 

นายรวีโรจน ์ สองทุ่ง ส านกัปลดั  สง่เรื่องไปท่ีกองช่าง หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง แลว้มาถึงนายกฯ  นายกฯ สั่ง
การ  ถา้มีงบซ่อม ก็สามารถด  าเนินการซ่อมแซมไดเ้ลย แตถ่า้ไมม่ีงบประมาณก็
ตอ้งหางบประมาณก่อน เช่น โอนมาจากหมวดอ่ืน ซึ่งตอ้งใชร้ะยะเวลาสกัระยะ
หนึ่ง 

ระเบียบวารที ่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทอ้งถ่ินตัง้ขึน้พิจารณาเสรจ็แลว้ 
 -ไมม่ี 
ระเบียบวาระที ่5 เรื่องท่ีเสนอใหม ่

 1.การบริหารจดัการสถานีสบูน า้บา้นหมากก่อง 
เลขานกุารสภา ส าหรบัเรื่องนีส้บืเน่ืองจากสถานีสบูน า้บา้นหมากก่อง ไดด้แูลทัง้พืน้ท่ีเกษตรกรรม

นอกต  าบลดว้ย ซึ่งไดแ้ก่  ชาวเกษตรกรรมต  าบลสีกายบางสว่น   ท าใหเ้รามีภาระ
คา่ใชจ้่ายมากกวา่ปกติ  ซึ่งเราตอ้งหารือกนัวา่เราจะบริหารจดัการไปในแนวทาง
ไหนด ี

นายกเทศมนตร ี ทราบมาวา่ท่านประธานสภาไดป้รกึษาหารือกบัทางผูบ้ริหาร อบต.สีกายใน 

นายรวีโรจน ์ สองทุ่ง เบือ้งตน้แลว้  เขาวา่อย่างไรบา้ง 
ประธานสภา เขามีสถานีสบูน า้ระบบท่อแลว้ แตย่งัมีปัญหาอยู่ แกไ้ขยงัไมแ่ลว้เสรจ็ ซึ่งคยุกนัวา่ 

ผมจะแจง้ดว้ยวา่จาก่อนแลว้ เทศบาลจะท าหนงัสือมาอีกทีใหเ้วลา 1 ปี จะท าการ
ตดัการจ่ายน า้ใหแ้ก่ชาวเกษตรกรในพืน้ท่ีต  าบลสีกายในเขต หมู ่2 ต.สีกาย 

นายกเทศมนตร ี ในปี 66 หรือท่านประธานครบั  เพราะตอนนีเ้ราแบกรบัภาระคา่กระแสไฟฟ้ามาก  
และสถานีฯท่ีคา่ไฟฟ้าเยอะท่ีสดุคือหมากก่อง  เพราะบริการใหเ้กษตรกรในเขต
ต  าบลสีกายดว้ย   เห็นทางเจา้หนา้ท่ีกองช่างแจง้วา่  ทาง อบต.สีกายเขายินยอม
ใหเ้รางดจ่ายน า้ไดร้อแค ่เทศบาลบา้นเดื่อมีหนงัสือแจง้เขาเท่านัน้ 

ปลดัเทศบาล ผมวา่เรานดัประชมุกนัทัง้สองฝ่ายจะดีกวา่ครบั   รบกวนทา่นประธานสภานดัวนั 
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นายวฒุิชยั  ปู่ วงั เพ่ือประชมุหารือกบัทาง คณะผูบ้รหิาร อบต.สีกายใหด้ว้ยนะครบั 

ระเบียบวาระที ่6 เรื่องอ่ืนๆ  
 -ไมม่ี 
ประธานสภา การประชมุไดด้  าเนินมาจนครบตามระเบียบวาระการประชมุแลว้ ผมขอปิด 

นายวีระชาติ  นิลเกต การประชมุครบั 

 
ปิดประชุมเวลา     14.30   น. 

 
 
 
 ลงช่ือ         วฒุิชยั    ปู่ วงั        ผูจ้ดรายงานการประชมุ 

              ( นายวฒุิชยั  ปู่ วงั )  
                                      เลขานกุารสภาเทศบาลต าบลบา้นเดื่อ 
   

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ 

 

 

ลงช่ือ                               ประธานกรรมการ 
       (  นางนงคค์าร   แกว้อุน่ ) 

 

ลงช่ือ                                 กรรมการ 
       ( นายเสนาะ    ใจบญุ ) 

 

ลงช่ือ                               กรรมการ/เลขานกุาร 
      ( นายวราวธุ   คณุวงค ์) 
 


